

ม.สุรนารีเปิดสภากาแฟนครราชสีมา นัดองค์กรรัฐ-ชุมชนร่วมพันธกิจพัฒนาท้องถิ่น

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จ.นครราชสีมา ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันดาวของสังคม มีบทบาทอยู่ 5 ระดับ คือ เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยระดับชาติ และมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยของชาวจังหวัดนครราชสีมา

อธิการบดี มทส. กล่าวว่ ใน โอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 มทส. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ และประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดสภากาแฟขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ เสริมสร้างการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ที่จะร่วมคิด ร่วมทำ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันต่อไป ในการนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม จำนวน 120 คน

“มทส.เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของไทย เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งได้ประกาศตัวว่าเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นพี่ของสังคม มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ อาทิ โครงการ 32 อำเภอ 32 คีอเคเตอร์ ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไปทำงานกับนายอำเภอหรือพัฒนากรของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา นโยบายจากห้องสูงสู้ง นำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมหรือสร้างประโยชน์สู่เกษตรกรในวงกว้าง และมีผลกระทบต่อสังคม เช่น เทคโนโลยีการทำนาแบบมทส. 1 ไร่ 1 แสนบาท มันสำปะหลัง 10 เดือน 10 ตัน มัน มทส. ใ้เนื้อโคราช ิวพันธุ์โคราชวากิวที่คุณภาพเนื้อดีเทียบเท่ากับญี่ปุ่น เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง นมเบดใหม่มีลค้ การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร การแปลงขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง การกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นต้น เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่ โดยปัญหาของสังคมคือโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน” อธิการบดี มทส.กล่าว



สภากาแฟ - ชงชัย ลืออคุลย์ ผวจ.นครราชสีมา ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเปิดสภากาแฟ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานใน จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปสู่พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรและชุมชน